

Số: /NQ-HĐTĐHTTr

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 7 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Ban hành Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế**  
**của Trường Đại học Tân Trào**

**HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO**  
**NHIỆM KỲ 2021-2026**

*Căn cứ Luật số 34/2018/QH14 ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 32/2013/QH13, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13;*

*Căn cứ Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;*

*Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Công nhận Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào nhiệm kỳ 2021 --2026;*

*Căn cứ Nghị quyết số 361/NQ-HĐTĐHTT ngày 29/4/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào;*

*Căn cứ Nghị quyết số 613/NQ-HĐTĐHTT ngày 18/8/2022 của Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Tân Trào;*

*Căn cứ Nghị quyết số 711/NQ-HĐTĐHTT ngày 16 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng trường Trường Đại học Tân Trào về ban hành Nghị quyết phiên họp Hội đồng trường ngày 16 tháng 7 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Ban hành Định hướng nâng cao chất lượng hoạt động hợp tác quốc tế của Trường Đại học Tân Trào. Cụ thể như sau:

1. Tăng cường nhận thức cho viên chức, giảng viên về vai trò của hợp tác quốc tế và xác định đây là xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và quốc tế

hóa hiện nay. Hoạt động hợp tác quốc tế (HTQT) cần được tích hợp sâu sắc hơn vào mọi hoạt động của trường như tăng cường nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy của giảng viên và thúc đẩy sự phát triển môi trường học thuật trong nhà trường; tạo chuyên môn mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức và hành động của viên chức, người lao động và người học về công tác hợp tác quốc tế đối với sự phát triển bền vững của nhà trường. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học, công nghệ gắn với chất lượng đào tạo và đổi mới sáng tạo, năng lực cạnh tranh, cải thiện cơ sở vật chất và đặc biệt, góp phần nâng cao vị thế của nhà trường; tạo môi trường làm việc đa quốc gia, tạo điều kiện giao lưu văn hóa, phát triển kỹ năng mềm cho cán bộ giảng viên và người học.

2. Đa dạng hóa các hình thức hợp tác quốc tế nhằm phát triển nhà trường, phục vụ xã hội và cộng đồng. Các hình thức hợp tác có thể từ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, hợp tác trong nghiên cứu khoa học đến hợp tác phát triển năng lực quản lý và quản trị đại học. Các hoạt động HTQT không chỉ góp phần hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học mà nó còn giúp hoạch định các chính sách và chiến lược phát triển nhà trường trong tương lai. Thúc đẩy hoạt động HTQT có tính chất hai chiều, đôi bên cùng có lợi dựa trên lợi thế mà mỗi bên có thể mang, từ sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau; hoạt động hợp tác có thể tích hợp vào các chương trình đối ngoại giữa các vùng, thành phố của mỗi quốc gia.

3. Nội dung hợp tác quốc tế đa dạng, bao gồm: liên kết đào tạo; hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học; tư vấn, tài trợ, đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị; bồi dưỡng, trao đổi giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và người học; liên kết thư viện, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động đào tạo, khoa học công nghệ và cung ứng chương trình đào tạo, trao đổi các ấn phẩm, tài liệu và kết quả hoạt động đào tạo, khoa học và công nghệ; tham gia các tổ chức giáo dục, khoa học, hội nghề nghiệp khu vực và quốc tế; thành lập hoặc mở văn phòng đại diện của các trường đối tác tại nước sở tại.

Chú trọng hợp tác về liên kết đào tạo theo quy định của pháp luật. Từng bước thiết lập các chương trình liên kết đào tạo và có chương trình tiên tiến giảng dạy tại trường nhằm tạo cơ hội du học tại chỗ cho sinh viên với sự tham gia quản lý, giảng dạy hoặc cấp bằng của các trường nước ngoài; tạo cơ hội để sinh viên có thể gia nhập môi trường quốc tế, rèn luyện kỹ năng và khả năng ngoại ngữ khi tiếp xúc với giảng viên và sinh viên nước ngoài.

Hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, công bố các sản phẩm khoa học cần được thúc đẩy mạnh mẽ trong thời gian tới nhằm giúp các cán bộ, giảng viên

và sinh viên nhà trường tiếp cận những phương pháp làm việc, kiến thức và kết quả nghiên cứu mới nhất, giúp nắm bắt được xu thế khoa học công nghệ của thế giới và tiếp cận với nhịp sống của môi trường nghiên cứu quốc tế.

Hoạt động trao đổi sinh viên, giảng viên, nghiên cứu viên với sự hợp tác song phương hoặc đa phương góp phần tạo ra môi trường trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau.

Liên kết thư viện giúp gia tăng các lợi ích cho sinh viên trong việc phát triển các phương pháp học mới khi chủ động trong việc tìm kiếm thông tin, tra cứu tài liệu cũng như cập nhật các kiến thức chuyên ngành mới nhất. Liên kết thư viện chính là nền tảng để thúc đẩy các loại hình liên kết khác.

Hợp tác quốc tế trong việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng giảng viên, nghiên cứu viên, cán bộ quản lý và sinh viên qua các khóa tập huấn bồi dưỡng ngắn hạn giúp nâng cao kiến thức, kỹ năng cho các đối tượng liên quan.

4. Kiện toàn đội ngũ và đổi mới công tác quản lý hoạt động HTQT phù hợp với chiến lược, mục tiêu phát triển của nhà trường. Hạn chế phương thức quản lý mang nặng tính chất hành chính dẫn đến việc quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế không hiệu quả, có sự chòng chéo giữa các đơn vị hoặc thiếu sự phân cấp, phân quyền và trách nhiệm giải trình... Việc quản lý hoạt động HTQT cần linh hoạt cho phù hợp với thực tiễn.

Hoàn thiện quy định về HTQT của trường, trong đó xác định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của đơn vị và cá nhân chủ trì, các đơn vị và cá nhân liên quan nhằm khuyến khích hoạt động HTQT thường xuyên được thực thi trong tất cả các hoạt động của nhà trường.

5. Bên cạnh các hoạt động cấp trường hay khoa chuyên môn và đơn vị thuộc trường, khuyến khích giảng viên, đặc biệt là những người tốt nghiệp ở nước ngoài đang công tác tại trường như là những đại sứ kết nối sự hợp tác với các chuyên gia hay các tổ chức quốc tế, các nước mà họ đã từng học tập hoặc có quan hệ.

Tăng cường tổ chức các hoạt động giao lưu giữa các hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức hội lưu học sinh tại nhà trường, để trao đổi chuyên môn và các vấn đề liên quan tới việc mở rộng các mối quan hệ, hòa nhập vào các hệ thống quốc tế chuyên nghiệp, gia tăng các ý tưởng hợp tác trong các lĩnh vực.

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cho hoạt động HTQT giúp tạo dựng hình ảnh và vị thế của nhà trường khi làm việc với các đối tác quốc tế.

6. Xây dựng quy định thu hút người có trình độ cao, chuyên gia lĩnh vực ngôn ngữ và khoa học công nghệ người nước ngoài và người Việt Nam ở nước

ngoài tham gia công tác đào tạo tại trường; cử các chuyên gia, giảng viên của trường đi làm việc, nghiên cứu có thời hạn tại các phòng thí nghiệm, đào tạo sau đại học tại các trường đại học công nghệ tiên tiến ở nước ngoài để tiếp thu khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới; thu hút các nhà khoa học công nghệ trên thế giới tham gia các sự kiện khoa học công nghệ do nhà trường tổ chức.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông và quảng bá về hoạt động HTQT. Xây dựng kế hoạch truyền thông hằng năm; tăng cường chuyển tải thông tin trên website nhà trường; tăng tính tương tác với sinh viên, giảng viên và những đối tượng quan tâm. Hình thành đội ngũ cộng tác viên và cựu sinh viên giúp mở rộng quảng bá hình ảnh nhà trường ở trong và ngoài nước. Bên cạnh các sự kiện được tổ chức trực tiếp, cần tăng cường các hoạt động trực tuyến trên môi trường mạng. nhằm thúc đẩy và nâng cao hiệu quả truyền thông.

8. Kinh phí dành cho hoạt động HTQT cần phải minh bạch, rõ ràng và được xây dựng dự toán để bảo vệ trước cơ quan quản lý tài chính hằng năm, được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường.

## **Điều 2.** Tổ chức thực hiện

1. Giao Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào căn cứ Nghị quyết này tổ chức rà soát, hoàn thiện các quy định nội bộ có liên quan; cụ thể hóa nội dung Nghị quyết bằng các kế hoạch hoạt động hợp tác quốc tế theo năm học hoặc từng giai đoạn; tổ chức thực hiện hiệu quả theo chức trách nhiệm vụ được giao.

2. Giao Thường trực Hội đồng trường, các Ban của Hội đồng trường, các thành viên Hội đồng trường giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

## **Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào, Trưởng các đơn vị thuộc Trường Đại học Tân Trào và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### **Nơi nhận:**

- UBND tỉnh (báo cáo);
- Đảng ủy trường (phối hợp);
- Công đoàn trường (phối hợp);
- Lãnh đạo trường (th/hiện);
- Các đơn vị thuộc Trường (t/hiện);
- Thành viên HĐT;
- Lưu: VT, HĐT.

**TM. HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Minh Anh Tuấn**